



Title :	มพล.ครบรอบ 12 ปีเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาฯเชียงราย
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	ชา -- เชียงราย
Source :	เชียงราย, ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 ปักษ์แรกสิงหาคม 2553 หน้า 11
Date :	22 Oct. 2010

มพล.ครบรอบ12ปีเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาฯเชียงราย

ในโอกาสครบรอบ 12 ปี มพล. สถาบันฯ จัดระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯเชียงราย 6 ส.ค.นี้ เตรียมรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการฯเชียงราย

ดร.ธีรพงษ์ เทพภรณ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันฯ จึงการประชุมระดมความคิด เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาฯเชียงราย และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ โดยได้เชิญ ผู้ปลูกชา ผู้แปรรูปชา ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชา นักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมเพื่อวางแผนทางดังกล่าวร่วมกัน

ภายในงานได้พบกับปาฐกถาพิเศษ 'นโยบายชาของจังหวัดเชียงราย' โดย นายสุเมธ แสงนิมนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และการบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง มพล.และประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย โอกาสทางการตลาด โดย นายจักริน วัจวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯระมิงค์ จำกัด การพัฒนาฯเชียงราย จากอดีต โดย ดร.พนม วิทยุฉายอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มพล.เป็นต้น อีกทั้งยังมีการนำเสนอโครงร่างแผนพัฒนาฯยุทธศาสตร์การพัฒนาฯเชียงราย และการอภิปรายร่วมกันระหว่าง ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมวิชาการเกษตร, จังหวัดเชียงราย และผู้แทนผู้ประกอบการฯเชียงราย เพื่อหาข้อสรุปในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯเชียงราย

ดร.ธีรพงษ์ กล่าวต่อว่า ในงานจะมีการตั้งโต๊ะเพื่อให้ผู้ประกอบการฯเชียงราย ได้ลงชื่อ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการฯเชียงราย เพื่อเตรียมจัดตั้งสมาคมหรือคลัสเตอร์ที่มีผลในทางนิตินัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมฯเชียงรายในการทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไม่ว่าจะเป็ในแง่ของทิศทางการวิจัย หรือ การทำตลาดร่วมกันในอนาคตต่อไป